

ที่ ศธ ๐๒๐๕/ ๕๕๗ ๙

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รางวัล UNESCO for Girls' and Women's Education ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดรางวัล จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบฟอร์มใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การยูเนสโกมีหนังสือแจ้งว่า องค์การยูเนสโกโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะมอบรางวัล UNESCO for Girls' and Women's Education ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ให้แก่บุคคล สถาบัน หรือองค์กร ที่มีการดำเนินงานที่โดดเด่น สร้างสรรค์และมีผลเชิงประจักษ์ในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กหญิงและสตรีซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มเหล่านี้ โดยผู้ที่สมัครเข้ารับรางวัลจะต้องนำเสนอผลงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การให้รางวัล ประกอบด้วย

๑) โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ของสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านการศึกษาอย่างน้อย ๑ ใน ๕ จุดเน้น ได้แก่ ๑) ส่งเสริมให้สตรีได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๒) ส่งเสริมให้สตรีรู้หนังสือ ๓) ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับสตรี ๔) ส่งเสริมให้ครูมีความตระหนักที่จะยอมรับในความแตกต่างระหว่างหญิงและชายในการจัดการเรียนการสอนและ ๕) ส่งเสริมสตรีให้มีทักษะชีวิตและทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ

๒) โครงการที่นำเสนอจะต้องดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี และ

๓) เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ ขยายขอบเขตได้ และสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับข้อริเริ่มอื่นๆ ได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งส่งใบสมัครไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อส่งไปพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓ ราย เสนอองค์การยูเนสโก ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๒๔.๐๐ น. (ตามเวลา ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่าน พิจารณาประชาสัมพันธ์รางวัลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ <https://shorturl.at/x4BVl> ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ (สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) พร้อมทั้งส่งเนาไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thainatcom@sueksa.go.th ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ตามข้างต้นด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา

วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

มอบ ยศ.

เพื่อโปรดดำเนินการ



(นางสาวลักขมณ สมานสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ